



๑๗ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การกำหนดปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ ๐๐๑๗.๒/ว ๒๐๘๔ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๗๖๔๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  
(ดาวน์โหลดจาก <http://www.nonthaburi.go.th> หัวข้อ “หนังสือราชการ” “ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด”)

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดนนทบุรี ได้แจ้งแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แผนชุมชนระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอำเภอ มีความเป็นเอกภาพและเกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า เพื่อให้การจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ มีเอกภาพและเกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค จึงได้กำหนดปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้สำนักงานจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด พิจารณาดำเนินการตามแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ โดยรวบรวมปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และข้อมูลต่าง ๆ จัดทำเวทีประชาคมร่วมกันของหมู่บ้าน/ชุมชน/ท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดทำแผนดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่เป็นไปตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จึงให้อำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) ให้ประสานหมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินการทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน โดยใช้กลไกของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) /คณะกรรมการชุมชน และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล) สนับสนุนการจัดเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/ท้องถิ่น และให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน รวบรวมข้อมูลปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่และข้อมูลต่างๆ มาจัดทำเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) /คณะกรรมการชุมชนส่งแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนไปยังศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒. การจัดทำแผนชุมชนระดับตำบล (มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๒) มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนระดับตำบล โดยใช้กลไกศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ประมวลความต้องการจากแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนอื่นๆ ในพื้นที่ รวมทั้งนำข้อมูล จปฐ. และ กชช. ๒ค มาใช้ประกอบในการวิเคราะห์ กลั่นกรอง ประมวลผล และจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดทำเป็นแผนชุมชนระดับตำบลจัดส่งให้ ก.บ.อ. พร้อมทั้งจัดทำบัญชีประสานโครงการที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาพื้นที่ ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๒) ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) สามารถเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยนำปัญหาและความต้องการของประชาชนจากการจัดเวทีประชาคมร่วมกันของหมู่บ้าน/ชุมชน/ท้องถิ่น รวมทั้งนำข้อมูลจากแผนชุมชนระดับตำบล มาใช้ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑)

#### ๔. การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ

๔.๑ การกำหนดกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ (มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๒) ให้อำเภอโดยกลไกของคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) นำกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด (Top Down) จากแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) มาเป็นแนวทางในการทบทวนการจัดทำกรอบทิศทางพัฒนาพื้นที่และยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ ตามแผนพัฒนาอำเภอ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ.๒๕๖๒ และแจ้งให้ภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ เพื่อให้ทุกภาคส่วนนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอไปในทิศทางเดียวกัน

๔.๒ การประสานแผนงาน/โครงการในระดับอำเภอกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๒) ให้คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) จัดทำบัญชีแผนงานหรือโครงการระดับอำเภอในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดส่งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมของจังหวัด และเสนอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาของ อบจ.

๔.๓ การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ ๕ ปี (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๒) ให้อำเภอโดยกลไกของคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) ประสานและรวบรวมข้อมูลจากปัญหาและความต้องการของประชาชน (Bottom-up) จากแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนชุมชนระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่อำเภอ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ.๒๕๖๒ และให้ กบอ. ประกาศใช้และจัดส่งแผนพัฒนาอำเภอให้หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนทราบและร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๔.๔ การจัดทำแผนความต้องการระดับอำเภอ (มิถุนายน ๒๕๖๒) อำเภอโดยกลไกของคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) จะต้องจัดทำแผนความต้องการระดับอำเภอให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด โดยโครงการที่อยู่ในแผนความต้องการระดับอำเภอจะต้องเป็นโครงการที่ถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาอำเภอ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ.๒๕๖๒ และจะต้องจัดกลุ่มโครงการตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัด โดยให้อำเภอจัดส่งแผนความต้องการของอำเภอให้จังหวัด (ก.บ.จ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด รวมทั้งเพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานหรืองบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภาณุ แยมศรี)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานจังหวัดนนทบุรี  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๒๕๘๐ ๐๗๐๕-๖ ต่อ ๑๔๑๒๘  
e-mail add. : nonburioffice@gmail.com

“จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดีและมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์”